

## 11. รายการระหว่างกัน

## 11.1 รายการระหว่างกันของบริษัทก่อนเข้าทำรายการ

บริษัทมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรือมีกรรมกร่วมกัน โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการตรวจสอบและสอบทานถึงความเหมาะสมของรายการ ความสมเหตุสมผล ตลอดจนการกำหนดราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ตามราคาตลาด ซึ่งมีลักษณะการกำหนดราคาเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กับบริษัทใหญ่ บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียดดังนี้

## 11.1.1 รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) (“TSTE”)	ประกอบธุรกิจให้ขนถ่ายสินค้า ให้เช่าคลังสินค้า และบริการทำเทียบเรือ	TSTE เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัทฯ ทางตรง 98.82% ก่อนการกระจายหุ้น และมีกรรมกร่วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็นกรรมการของ TSTE ด้วย
บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด (“TSA”)	ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีบริษัทใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมีกรรมกร่วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็นกรรมการของ TSA ด้วย
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (“TSO”)	ประกอบธุรกิจโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีบริษัทใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมีกรรมกร่วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็นกรรมการของ TSO ด้วย
บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด (“TSTL”)	ประกอบธุรกิจโรงงานทอกระสอบ ขนส่งสินค้า และบริการรักษาความปลอดภัย	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีบริษัทใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมีกรรมกร่วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็นกรรมการของ TSTL ด้วย
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด (“TS”)	ประกอบธุรกิจคลังสินค้า	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีบริษัทใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมีกรรมกร่วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ยกเว้นกรรมการตรวจสอบต่างเป็นกรรมการของ TS ด้วย

11.1.2 รายการค่าเช่าที่ดิน/ไร่ และที่ดิน

ผู้ให้เช่า	ผู้เช่า	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
TSTE	บริษัทฯ	บริษัทฯเช่าที่ดินเนื้อที่ 7,013 ตารางเมตรจาก TSTE เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงงาน โกดัง และอาคารสำนักงานของบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าเช่าคิดเป็น 50 บาท/ตารางเมตร หรือ 350,650 บาทต่อเดือน โดยสัญญาเช่าฉบับล่าสุดมีอายุสัญญา 30 ปี เริ่มจาก 1 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2583 โดยกำหนดให้มีการปรับอัตราค่าเช่าขึ้นร้อยละ 10 ทุก 5 ปี เมื่อสัญญาเช่าถูกยกเลิก บริษัทฯ มีหน้าที่ส่งมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามสภาพที่เป็นอยู่ในวันที่ครบกำหนดสัญญาเช่าที่ดินให้กับ TSTE เว้นแต่คู่สัญญาจะได้อำนาจตกลงเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าเป็นประการอื่น หากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขอต่อสัญญาเช่า จะต้องยื่นหนังสือแจ้งให้ TSTE ทราบล่วงหน้าก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี และทาง TSTE ยินยอมให้สิทธิ์แก่บริษัทฯ เช่าที่ดินดังกล่าวต่อไปอีกไม่เกิน 30 ปี โดยทั้งสองฝ่ายร่วมกันกำหนดอัตราค่าเช่า โดยให้ค่านิ่งถึงภาวะเศรษฐกิจ ณ วันที่ตกลงกัน	4.2	<p><u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u>                      บริษัทฯ ทำการเช่าที่ดินดังกล่าว เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงงานและอาคารสำนักงานของบริษัทฯ</p> <p><u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u>                      สำหรับราคาเช่าเป็นไปตามราคาประเมินของ บริษัท ยูเค แวลูเอชัน แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด เลขที่ UK 2010/724 ซึ่งประเมินเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2553</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>                      คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคา</p>
TSTE	บริษัทฯ	บริษัทฯ เช่าที่ดิน 9 ไร่จาก TSTE เพื่อใช้เก็บสินค้า โดยโกดังดังกล่าวมีเนื้อที่ 1,650 ตารางเมตร อัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 100 บาท เป็นการเช่าอายุสัญญา 1 ปี โดยเมื่อครบกำหนดการเช่าแล้ว ผู้ให้เช่าให้ค้ำประกันแก่บริษัทฯว่าจะให้บริษัทเช่าที่ดินดังกล่าวต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี จนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาเช่า 10 ปี ซึ่งสัญญาเช่า	2.0	<p><u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u>                      บริษัทฯ ทำการเช่าที่ดินดังกล่าว เพื่อใช้เก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปของบริษัทฯ โดยโกดังดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานของบริษัทฯ สะดวกต่อการขนส่ง</p> <p><u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u></p>

ผู้ให้เช่า	ผู้เช่า	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ฉบับล่าสุดมีอายุสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ค่าเช่าเดือนละ 165,000 บาท ในปัจจุบัน บริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างปรับปรุงสัญญาให้เป็นระยะยาว		สำหรับราคาเช่าเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งและสภาพของโกดัง <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการและได้พิจารณาเทียบเคียงด้านราคาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม
TSO	บริษัทฯ	บริษัทฯเช่าไซโลเนื้อที่ 2,880 ตารางเมตรจาก TSO เพื่อใช้เก็บวัตถุดิบในการผลิตแป้งสาลี มีอัตราค่าเช่าคิดเป็น 85 บาท/ตารางเมตร หรือ 244,800 บาทต่อเดือน โดยเป็นการเช่าระยะสั้น ในปี 2554 เริ่มเช่าตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นการเช่าอายุสัญญา 2 เดือน หากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขอต่อสัญญาเช่า จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ TSO ทราบล่วงหน้าก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่า 1 เดือน	2.7	<u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u> บริษัทฯ ทำการเช่าไซโลดังกล่าว เพื่อใช้เก็บวัตถุดิบของบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯมีที่จัดเก็บไม่เพียงพอ โดยไซโลดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้โรงงานของบริษัทฯ สะดวกต่อการขนส่ง <u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u> สำหรับราคาเช่าเป็นราคาเดียวกันกับที่บริษัทในกลุ่มให้เช่า และเมื่อเปรียบเทียบกับราคาเช่าไซโลของบุคคลภายนอกในแถบเดียวกันแล้วพบว่าต่ำกว่าราคาเช่าไซโลของบุคคลภายนอก <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการและได้พิจารณาเทียบเคียงด้านราคาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

## 11.1.3 รายการซื้อสินค้าและบริการ

ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
TSTL	บริษัทฯ	บริษัทฯ ได้ทำการซื้อถลุงบรรจุภัณฑ์จาก TSTL เพื่อใช้บรรจุแป้งชนิดต่างๆ และรำข้าวสาลี ซึ่งเป็นผลผลิตของบริษัทฯ	9.3	<p><u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u></p> <p>บริษัทฯ ได้ทำการซื้อถลุงบรรจุภัณฑ์จาก TSTL เพื่อใช้บรรจุแป้งชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นผลผลิตของบริษัทฯ</p> <p><u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u></p> <p>บริษัทฯ ได้จัดประกวดราคากระสอบสานทุกไตรมาส และทำการจัดซื้อกระสอบสานจากผู้ชนะการประกวดราคาเป็นหลัก เว้นแต่กรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาขอยกเลิก ไม่ผ่านการตรวจประเมินโรงงาน หรือไม่ส่งเอกสารรับรองคุณภาพให้กับบริษัทฯ โดยในไตรมาสที่บริษัทฯ จัดซื้อกระสอบสานจากบริษัทที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้มีการจัดซื้อกระสอบสานบางส่วนจาก TSTL ด้วยในกรณีเร่งด่วน เนื่องจาก TSTL สามารถจัดส่งสินค้าให้บริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมี</p> <p>ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคา</p>
TSTL	บริษัทฯ	บริษัทฯ ใช้บริการด้านขนส่งจาก TSTL เพื่อขนส่งแป้งชนิดต่างๆ และรำข้าวสาลีซึ่งเป็นผลผลิตของบริษัทฯ ไปให้กับลูกค้า โดยมีการทำสัญญาขนส่งสินค้าระยะบรรทุกค่าขนส่งที่แน่นอนแบ่งตามเขตพื้นที่ที่	6.6	<p><u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u></p> <p>บริษัทฯ ใช้บริการด้านขนส่งจาก TSTL เพื่อขนส่งแป้งชนิดต่างๆ และรำข้าวสาลีซึ่งเป็นผลผลิตของบริษัทฯ ไปให้กับ</p>

ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		จัดส่ง ซึ่งสัญญาฉบับล่าสุดมีอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555		<p>ลูกค้า</p> <p><u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u></p> <p>บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ให้บริการขนส่งไม่ต่ำกว่า 3 ราย ทำการเสนอราคา และ TSTL เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมี</p> <p>ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคา</p>
TSTL	บริษัทฯ	บริษัทฯ ใช้บริการรักษาความปลอดภัยจาก TSTL โดยสัญญามีกำหนดระยะเวลา 1 ปี มีอัตราค่าบริการ 50,100 บาทต่อเดือน สัญญาฉบับล่าสุดมีอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555	0.6	<p><u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u></p> <p>บริษัทฯ ใช้บริการรักษาความปลอดภัยจาก TSTL เพื่อดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยของทรัพย์สินของบริษัทฯ</p> <p><u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u></p> <p>บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยไม่ต่ำกว่า 3 รายทำการเสนอราคา และ TSTL เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมี</p> <p>ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคา</p>

11.1.4 ค่าใช้จ่ายอื่น

ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
TSTE	บริษัทฯ	บริษัทฯได้จ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้แก่ TSTE ได้แก่ ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปาในโกดังที่บริษัทฯเช่าจาก TSTE สำหรับเก็บข้าวสาลี	0.013	<p><u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u> บริษัทฯ ใช้บริการไฟฟ้า และน้ำประปาในโกดังที่บริษัทฯเช่าเพื่อเก็บข้าวสาลี</p> <p><u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u> เป็นไปตามเงื่อนไขเดียวกันกับที่ TSTE ทำกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมี ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคา</p>

11.1.5 รายการยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

นิติบุคคลที่มีรายการคงค้างกับบริษัท	ประเภทรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)
TSTE	เงินมัดจำค่าเช่าที่ดินและโกดัง	1,031
	ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย	0.4
TSTL	เจ้าหนี้การค้า	392

นิติบุคคลที่มีรายการคง ค้าง กับบริษัท	ประเภทรายการ	มูลค่าของรายการ (พันบาท)
	ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย	278
TSO	เงินมัดจำจ่ายค่าเช่าโกดัง	490

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบต่อความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคา ตามรายการระหว่างกันข้างต้น

11.1.6 รายการค้าประกันเงินกู้สถาบันการเงิน (ณ 31 ธันวาคม 2554)

บริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน โดยนำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องเข้าค้ำประกันเงินสินเชื่อให้กับบริษัทฯ และมีภาระค้ำประกันการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ผู้ให้วงเงินกู้	ผู้ค้ำประกัน	ธนาคารที่ให้ สินเชื่อ	ประเภทของ วงเงินสินเชื่อ	วงเงิน สินเชื่อ (ล้าน บาท)	วงเงินที่ ใช้ไป (ล้าน บาท)	รายละเอียดหลักประกัน
บริษัทฯ	TSTE	ธนาคารไทย พาณิชย์	หนังสือค้ำประกัน	5	3	วงเงินตามภาระผูกพันเหล่านี้ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันร่วมกันดังนี้ 1. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ TSTE โฉนดเลขที่ 319, 321, 324, 326-7, 329, 358, 360-1, 391, 812, 820, 5568, 6502, 8051, 9081, 249045, 24100, 24811, 26948, 249242-52, 249251, 28894, 28895, 251318, 251319, 251321 และ 64261 เนื้อที่รวม 111-0-26 ไร่ ตั้งอยู่ที่ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง
			เลตเตอร์ออฟ เครดิต ทรัสตีชิต และเงินกู้ยืมระยะ	600	306	

ผู้ใช้งเงินกู้	ผู้ค้ำประกัน	ธนาคารที่ให้ สินเชื่อ	ประเภทของ วงเงินสินเชื่อ	วงเงิน สินเชื่อ (ล้าน บาท)	วงเงินที่ ใช้ไป (ล้าน บาท)	รายละเอียดหลักประกัน
			สั้น			<p>อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ</p> <p>2. สิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ได้แก่ โรงงานแปรรูปข้าวสาลีของบริษัทฯ มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,167 ตารางเมตร และถังเหล็ก จำนวน 12 ใบ เพื่อใช้เก็บข้าวสาลี (วัตถุดิบ) มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 360 ตารางเมตร</p> <p>3. เครื่องจักรทั้งหมด ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ</p> <p>4. สิทธิการเช่าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ โดยเป็นสิทธิการเช่าที่ดินเนื้อที่ 7,013 ตารางเมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารโรงงานแปรรูปข้าวสาลีบนโฉนดที่ดินเลขที่ 361 ตั้งอยู่เลขที่ 90 หมู่ที่ 1 ซอย 14 สยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตามสัญญาเช่าที่ดินระหว่างบริษัทฯ กับ TSTE</p>
			เงินเบิกเกินบัญชี	15	-	
			สัญญาซื้อขาย เงินตรา ต่างประเทศ ล่วงหน้า	800	11	
			เงินกู้ยืมระยะสั้น	100	125	
			เงินกู้ยืมระยะยาว	140	60	
TSTE	บริษัทฯ	ธนาคารไทย พาณิชย์	เงินเบิกเกินบัญชี	20	-	<p>นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ทำประกันทรัพย์สินสำนักงาน โรงงานแปรรูป และเครื่องจักร ในวงเงิน 377 ล้านบาท โดยให้ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้รับประกันผลประโยชน์ตามภาวะผูกพัน ทั้งนี้ TSTE ร่วมค้ำประกันเงินสินเชื่อของบริษัทฯ ภายในวงเงิน 1,365 ล้านบาท และบริษัทฯ ร่วมค้ำประกันเงินสินเชื่อของ TSTE ภายในวงเงิน 330 ล้านบาท ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ได้ตกลงจะยกเลิกสัญญาค้ำประกันทั้งในส่วนที่ TSTE ค้ำให้กับบริษัทฯ วงเงิน 1,365 ล้านบาท และในส่วนที่บริษัทฯ ค้ำให้กับ TSTE วงเงิน 330 ล้านบาท เมื่อบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p>
			เงินกู้ยืมระยะสั้น	30	-	
			เงินกู้ยืมระยะยาว	80	-	
			หนังสือค้ำประกัน	7.5	6.1	
TSO	บริษัทฯ และ TSTE	ธนาคารไทย พาณิชย์	หนังสือค้ำประกัน	7.5	7.2	<p>วงเงินตามภาวะผูกพันเหล่านี้ใช้หลักประกันร่วมกันดังนี้</p> <p>1. อาคารโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,525 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลางอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ</p> <p>2. เครื่องจักรผลิตน้ำมันปาล์ม</p>
			เลตเตอร้อออพ เครดิต ทรัสตีชิต และเงินกู้ยืมระยะ	200	136	



ผู้ใช้งเงินกู้	ผู้ค้ำประกัน	ธนาคารที่ให้ สินเชื่อ	ประเภทของ วงเงินสินเชื่อ	วงเงิน สินเชื่อ (ล้าน บาท)	วงเงินที่ ใช้ไป (ล้าน บาท)	รายละเอียดหลักประกัน
			ยาว			3. สิทธิการเช่าที่ตั้งโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม โดยเป็นสิทธิการเช่าที่ดินเนื้อที่ 6,525 ตารางเมตร บนโฉนดที่ดินเลขที่ 391 ตั้งอยู่เลขที่ 90/8 หมู่ที่ 1 ซอย 14 สยามไฮโล ถนนพู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตามสัญญาเช่าที่ดินระหว่าง TSO กับ TSTE ทั้งนี้บริษัทฯ และ TSTE ร่วมค้ำประกัน ภายในวงเงิน 525 ล้านบาท ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ได้ตกลงจะยกเลิกสัญญาค้ำประกันในส่วนของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
			เงินเบิกเกินบัญชี	17.5	-	
			เงินกู้ยืมระยะสั้น	500	559	

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบถึงความจำเป็นในการทำรายการดังกล่าว

## 11.2 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทใหญ่และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมีกรรมกรร่วมกัน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานและพิจารณาการทำรายการระหว่างกันจากการสอบถามผู้บริหาร ประกอบกับการพิจารณาจากเอกสารต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมให้ และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการพิจารณา รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ ต่อรายการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวที่มีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขตามราคาตลาด และไม่ก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายละเอียดของความจำเป็นในการทำรายการและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มี ต่อรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นสามารถพิจารณาได้จากข้อมูลหัวข้อที่ 11.1 ข้างต้น

## 11.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 ได้กำหนดมาตรการและ ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน เพื่อควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตโดยให้เป็นไปตาม ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) และตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไป ตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯจะนำบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งมีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัทฯมีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ อนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯจะเข้ามาดูแลบริษัทฯให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือ จำหน่ายไปของทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วม รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยเคร่งครัด และจะทำการ เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

## 11.4 นโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในการทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขต่างๆให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไปโดย อ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ และ/หรือ กลุ่มบริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ

กรรมการอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นด้วย หากมีรายการใดที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎประกาศ และ/หรือ ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ อาจให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ในการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งหากรายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไป มีเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ และเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จะมีการกำหนดนโยบายด้านราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน มีความเป็นธรรมสอดคล้องกับราคาตลาด และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 89/12(1) อีกทั้งบริษัทฯ จะนำเสนอรายการดังกล่าวที่เกิดขึ้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

สำหรับการทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ บริษัทฯ จะดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นถึงความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามราคาตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะนำบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งมีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ

อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะเข้ามาควบคุมให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย